



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 หน้า 23 มูลค่าข่าว 575,757.-

‘ลอยกระทง’ ให้รักขโลก ตามแบบวิถีเหล่าซูเปอร์สตาร์



โบว์-เมลดา สุศรี

“บีบียังไม่รู้เลยว่าจะไปลอยกระทงที่ไหน คงลอยแถวบ้าน เห็นว่าปีนี้เขารณรงค์ให้ลอยกระทงแบบไม่ใช่กระทงด้วย หรือถ้าจะใช้ก็ใช้ร่วมกัน 3 คนต่อหนึ่งกระทงอะไรแบบนี้ เราใช้ประเพณีการลอยกระทงในการขอขมาพระแม่คงคา ขอขมาสายน้ำที่ให้เรากิน เราใช้ เป็นการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แต่ในขณะเดียวกัน เราก็เหมือนเป็นช่างเผ่าพันธุ์เผ่าต๋านี้ ด้วยการนำพวกกล้วยมาทำกระทงเหมือนกัน บางคนเลยเปลี่ยนมาใช้ขนมปังแทน แต่ถ้าเอาขนมปังไปลอยเยอะ ๆ ปลาก็กินไม่ทัน ละสมไปกลายเป็นขยะทำให้น้ำเน่าเสีย แต่จะไม่ลอยก็ได้ เพราะเป็นประเพณีที่เราต้องทำ ฉะนั้นก็ต้องคิดดี ๆ ว่าเราจะทำอะไรที่สามารถ

ช่วยโลกของเราให้ได้มากที่สุด โบว์เคยคิดว่าจะเอาแผ่นก๊วยมาทำเป็นกระทง เพราะโดนน้ำเป็นเดียวก๊วยก็เปื่อยแล้ว น่าจะย่อยสลายได้ดี ไม่สร้างภาระในการจัดเก็บ ศรีเอทต๋มมัยคะ (หัวเราะ)”

ก๊อ

เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน สำหรับเทศกาล “ลอยกระทง” ที่เชื่อว่านอกจากจะเป็นการขอขมาพระแม่คงคาแล้ว ยังเป็นการลอยความทุกข์ไปกับสายน้ำ เพื่อต้อนรับสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ หลังผ่านพ้นเทศกาลลอยกระทงนั้นคือ “ขยะ” จำนวนมหาศาลทั้งขยะจากกระทง หรือขยะที่เกิดขึ้นมาจากการจัดงานลอยกระทงในพื้นที่ต่าง ๆ **บันเทิงเดลินิวส์** สัปดาห์นี้ ขอรวบรวมวิถีลอยกระทงแบบรักขโลกของเหล่าซูเปอร์สตาร์มาฝากกัน เรามาดูว่าแต่ละคนมีวิธีในแบบของตัวเองอย่างไรบ้าง

มอญ-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

“ลอยกระทงปีนี้อยากพารันใหม่ไปลอยกระทง เพราะบีบีผ่าน ๆ มาไม่ค่อยได้ไปลอยกับน้องเท่าไร ความจริงไปลอยที่ไหนก็ได้ เขาไม่เคยเรียกร้องว่าให้พาไปที่นั่นที่นี่ แต่สถานที่ที่เขาไม่เคยไป คือแม่น้ำที่เขามีกิจการจัดงานลอยกระทง อยากพาเขาไปเจอบรรยากาศแบบนั้น ซึ่งผมมองว่าเทศกาลลอยกระทง เป็นประเพณีที่ดีงามและสำคัญของไทย เดี่ยวนี้คนอาจไฟท์ที่จุดอื่นมากกว่า แต่ยังคงก็ตามอยากให้ไฟท์ว่าลอยกระทง คือ การลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไปและเริ่มต้นใหม่ รับเอาสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต ที่สำคัญต้องใช้กระทงที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ ที่สำคัญเราต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วน ที่จริงคงช่วยกันว่าพอลอยกระทงไปแล้ว ต้องมีการส่งเสริมให้เก็บขยะ ให้แม่น้ำลำคลองกลับมาสะอาดเหมือนเดิมครับ”



มอญ-ปกรณ์

โบว์-เมลดา

นิว-นภัสสร ภูธรใจ

“วันลอยกระทงปีนี้ทีมงานที่ตึกแกรมมี่คะ เลยยังไม่ได้แพลนว่าจะไปไหน อาจจะไปลอยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเหมือนปีที่แล้ว ยังไม่ได้เช็กคิวคุณสามีเลย ถ้าว่างตรงกันก็อาจจะไปด้วยกันคะ ประเพณีการลอยกระทง เป็นเหมือนการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม

ที่ทำให้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน หลายปีมานี้เทรนด์ลอยกระทงรักษโลกมาแรง ปีที่แล้วนิวกี้ใช้กระทงที่ทำจากขนมปัง และเลือกลอยในที่ที่เขาเก็บกระทงเลย หลีกเลี่ยงการไปลอยในแม่น้ำจริง ๆ เพราะหลายคนเลือกที่จะไปลอยที่นั่นกัน พอไปกันเยอะ ๆ ต่อให้ใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สุดท้ายกระทงของเราก็กลายเป็นขยะสิ่งแวดล้อม

และเพิ่มภาระให้หน่วยงานที่เขาจัดเก็บ ถ้าเกิดว่าไม่กันหลายคนอาจจะใช้กระทงเดียวแล้วลอยด้วยกันก็ได้คะ นอกจากนี้จะรักษาประเพณีแล้วยังช่วยรักษโลกด้วยคะ”

จิว-ปิยนุช เสือจงพรู

“วันลอยกระทงทำงานทุกปีเลยคะ ปีนี้ก็มีงานที่ตึกแกรมมี่ เป็นช่วงเดินสายไปโรมเพลงใหม่พอดี ยังไม่ชัวร์ว่าแพลนจะเป็นยังไง ปีที่แล้วจิวก็ไม่ได้ลอย ช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายกระแสว่าควรจะใช้วัสดุที่นั่นวัสดุนี้ลอยเพื่อลดการสร้างขยะ กังว่าตกลงต้องใช้อะไรกันแน่ที่ไม่สร้างภาระในการจัดเก็บและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไร ไม่ลอยก็ได้ ส่วนใครที่อยากจะลอยก็แนะนำว่าให้หากระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ลอยในที่ที่จัดเก็บกระทงทันที ถ้าไปหลายคนก็ใช้กระทงอันเดียวกัน หรือใช้กระทงแบบรีไซเคิลใช้ซ้ำวนกันหลาย ๆ รอบก็ได้คะ อันนั้นก็ถือเป็นการสืบสานประเพณีและขอขมาพระแม่คงคาได้เหมือนกัน จะได้ไม่สร้างขยะในแม่น้ำลำคลอง และช่วยลดภาระในการจัดเก็บด้วยคะ”



ทีมข่าวบันเทิงเดลินิวส์